

แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการและสถานบันเทิง

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน และชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งน่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งการให้บริการที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการ และสถานบันเทิงต่าง ๆ ควรมีการปรับตัวเพื่อต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเหล่านั้นอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่ง สสปท. ขอนำเสนอข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสถานบริการและสถานบันเทิง โดยยึดค่านิยมหลักความปลอดภัย MDC 3 ค่านิยมหลัก สำหรับลูกจ้าง ผู้ใช้บริการเมื่อเข้าใช้บริการในสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างปลอดภัย ดังนี้



✖ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้วยค่านิยมหลัก M D C



ต้องมีสติรู้ตัวว่าตนอยู่ในสถานะใดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานบันเทิง เช่น ระบบป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ประตุฉุกเฉิน และเส้นทางอพยพเหตุฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายสัญลักษณ์ และต้องแน่ใจว่าระบบกับอุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเริ่มประเมินความเสี่ยงของสถานที่นั้น รวมถึงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จะได้ดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้

กรณีที่สถานที่นั้นเป็นสถานบันเทิงและมีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวต้องไม่ดื่มจนเมาขาดสติ หากสังเกตเห็นว่าสถานที่นั้นมีระดับความเสี่ยง และอาจเกิดเหตุฉุกเฉินในระดับรุนแรง ควรออกจากสถานที่นั้น และหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปใช้บริการสถานที่ดังกล่าว

หมายเหตุ : ระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของสถานที่นั้น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และชุดระบบแจ้งและระงับเหตุฉุกเฉินทั้งแบบบุคคล (Manual) เช่น ปุ่มกด/ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุ ถังดับเพลิง สายน้ำดับเพลิง เป็นต้น และระบบอัตโนมัติ (Automatic system) เช่น อุปกรณ์อัตโนมัติตรวจจับระดับความเข้มข้นของควันและระดับอุณหภูมิความร้อน อุปกรณ์อัตโนมัติในการสเปรย์น้ำดับเพลิง เป็นต้น รวมถึงไฟฉุกเฉิน ประตูหนีไฟ เส้นทางหนีไฟพร้อมป้ายสัญลักษณ์ที่มีความพร้อม สะดวก พอเพียงต่อผู้ให้บริการ

ควรทราบข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายกำหนดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉิน ป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย ประตูฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟ พื้นที่สูบบุหรี่ รวมทั้งต้องมีวินัยและรู้ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวสถานบริการและสถานบันเทิง



เมื่อพบว่าสถานประกอบการสถานบริการหรือสถานบันเทิง ไม่จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือจัดไว้แต่มีสภาพที่ชำรุด/ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรแจ้งเจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจทราบ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจะตื่นตระหนก หากเรามีสติพอที่จะควบคุมตนเองได้ควรเอื้ออาทรต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยพากันอพยพออกจากอาคารนั้น และไปรวมตัวกันในจุดที่มีความปลอดภัย และควรให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติที่จะให้ทุกคนปลอดภัย